

## การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(จก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

นำเสนอเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4119  
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(จก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๑๑๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ ป้องกันบรรเทาช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบในทุกด้าน รวมถึงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้ความเข้าใจ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันทต่อเหตุการณ์และข่าวสาร อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

๑. ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบงานบุคคล เป็นกรรมการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ คน เป็นกรรมการ/ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ/ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป

๒. ให้เลขานุการเข้าร่วมกลุ่มไลน์โดยสแกน QR Code ตามท้ายหนังสือนี้ เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่านโดยด่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมนี้ได้จัดส่งแบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำและแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

/อนึ่ง กรณีที่...

อนึ่ง กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีบุคลากรตามองค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ กรณีที่มีบุคคลย้าย ลาออก หรือเสียชีวิต ให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการฯ แล้วรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๖๕๐  
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๙๙๒



ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562](#)